

ตุลาคม 28 2559

## เวลาอันอัศจรรย์ของการค้นพบหนังสือม้วนทะเลตาย



โดย รอน แคนเทอร์

คนเลี้ยงแพะชาวเบดูอินได้ค้นพบหนังสือม้วนทะเลตายโดยบังเอิญในปีค.ศ.1947 ผมจินตนาการไปถึงเมื่อชุมชนชาวยิวที่คุมรานกำลังซ่อนหนังสือม้วนเหล่านั้นไว้ ขณะที่กรุงเยรูซาเล็มใกล้จะถูกทำลายในตอนปลายคริสต์ศักราชเกือบจะ 70 (late 60's C.E.\*) พวกเขาคงสงสัยว่าใครจะเป็นผู้พบหนังสือม้วนเหล่านี้ในวันหนึ่ง แต่สิ่งที่พวกเขาทั้งคนเลี้ยงแพะและยิวกลุ่มเอสซีนนั้นไม่รู้คือพระเจ้าได้วางแผนการไว้ตั้งแต่เริ่มสร้างโลกแล้ว

ปลายปีค.ศ.1947

องค์การสหประชาชาติเตรียมการลงคะแนนเสียงเพื่อการแบ่งแยกดินแดน

พวกเขาจะนำพื้นที่ส่วนที่เหลือคือ 20%

จากดินแดนที่สหราชอาณาจักรได้สัญญาไว้กับชาวยิวตามประกาศบัลפורในปีค.ศ.1917 ซึ่ง 80% ของพื้นที่ตามประกาศนี้ได้ถูกยกให้นำไปสร้างประเทศจอร์แดนแล้ว

เป็นอีกรัฐหนึ่งเพื่อชาวอาหรับ และจะสร้างเพียงรัฐเล็กๆเพื่อชาวยิว (เพราะฉะนั้น

หากมีผู้กล่าวว่าจำเป็นต้องมีดินแดนให้ชาวปาเลสไตน์

คุณสามารถบอกพวกเขาว่าประเทศนั้นได้ถูกสร้างขึ้นแล้วในปีค.ศ.1921 โดยมีชื่อว่าประ

ทศจอร์แดน) กำหนดการลงคะแนนเสียงถูกตั้งขึ้นสำหรับวันที่ 29 พฤศจิกายน

กลับมาเรื่องหนังสือม้วนต่อ ชายเลี้ยงแพะไม่รู้ว่าเขาไปค้นพบอะไรเข้า และเขาได้ไปเจอกับนักขายของเก่าในกรุงเยรูซาเล็มที่ชื่อ คันโด เมื่ออาจารย์เอลีเอเซอร์

ซูเคนิคแห่งมหาวิทยาลัยฮีบรูได้ทราบเรื่องการค้นพบหนังสือม้วน เขาก็รู้สึกทึ่งมาก จนยอมเสี่ยงชีวิตไปพบกับคันโด แม้มีความตึงเครียดในเรื่องอาหรับ/ยิว เกี่ยวเนื่องกับเรื่องการลงคะแนนเสียงของสหประชาชาติก็ตาม หลังจากตรวจสอบสักเล็กน้อย เขาก็ไปยังเบธเลเฮมเพื่อดูหนังสือม้วนเล่มอื่น เขารู้สึกดีใจมากขณะที่เขาได้รู้ว่าตนกำลังอ่านอะไรอยู่

“มือผมสั้นไปหมดตอนที่คลี่หนังสือออก

ผมอ่านไปสองสามประโยคที่เขียนด้วยภาษาฮีบรูสำนวนพระคัมภีร์ที่งดงาม

ภาษาเหมือนกับพระธรรมสดุดีแต่ผมไม่รู้จักตัวบทนั้น ผมดูแล้วดูอีก

และทันใดนั้นผมมีความรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้เห็นหนังสือม้วนภาษาฮีบรูที่ไม่ได้เปิดอ่านมากกว่า 2,000 ปี”

หลังจากเจรจาต่อรองกันเล็กน้อยเขาก็กลับมาพร้อมหนังสือม้วน

ขณะนั่งรถประจำทางกลับมาที่กรุงเยรูซาเล็มซึ่งรายล้อมไปด้วย

ชาวอาหรับรอบตัวทำให้เขาวิตกมากทีเดียวว่าเขาจะกลับถึงบ้านพร้อมสมบัติล้ำค่านี้หรือเปล่า

และแน่นอนทันทีที่อาจารย์กลับถึงบ้านเขาพิเคราะห์หนังสือม้วนอย่างละเอียดและยังมั่นใจถึงการค้นพบทางประวัติศาสตร์ครั้งนี้

จากจุดนี้เองที่เรื่องยิ่งน่าตื่นเต้นมาก ผมจะอ้างอิงข้อความของอาจารย์ดังนี้:

ขณะที่ผมตรวจดูเอกสารทรงคุณค่าเหล่านี้เพื่อศึกษา

ข่าวล่าสุดจากวิทยุประกาศว่าสหประชาชาติจะลงคะแนนเสียงในคืนนี้ว่าอิสราเอลจะกลายเป็นประเทศได้หรือไม่ ลูกชายคนเล็กของผมชื่อมาตียูอยู่ที่ห้องข้างๆ

พยายามหมั่นหาคลื่นวิทยุจากนิวยอร์ก

เค้าจะบรรยายสรุปสั้นๆให้ผมฟังเป็นระยะๆถึงสิ่งที่ถูกแถลงออกมา

ผลการลงคะแนนเสียงถูกประกาศออกมาหลังช่วงเที่ยงคืน

ขณะที่ผมกำลังจดจ่อกับหนังสือม้วนตอนหนึ่ง  
ลูกชายผมก็วิ่งพร้อมกับตะโกนว่ารัฐของชาวฮิวผ่านมติแล้ว  
เหตุการณ์ยิ่งใหญ่ของประวัติศาสตร์ชาวฮิวจึงเกิดขึ้นร่วมกันในบ้านของผมที่กรุงเยรูซาเล็ม ซึ่งคุณค่าทางประวัติศาสตร์ไม่เล็กน้อยกว่ากันเลย เรื่องหนึ่งเกี่ยวข้องกับการเมือง ส่วนอีกเรื่องเกี่ยวข้องกับความวัฒนธรรม

กำหนดเวลาของเหตุการณ์นี้เห็นได้ชัดว่าเป็นหมายสำคัญเชิงพยากรณ์  
หนังสือม้วนถูกซ่อนเร้นอยู่เพื่อที่ใครก็ได้สามารถค้นพบมันในช่วงเวลากว่า 2,000 ปี  
แต่กลับกลายเป็นวันเดียวกันนั่นเองที่เกิดใหม่ของอิสราเอลได้ผ่านการรับรอง  
และอาจารย์ชาวฮิวคนหนึ่งก็ได้ยืนยันถึงการดำรงอยู่ของอิสราเอลยุคโบราณ  
คุณต้องคิดเฉฉินโดยใช้สมองอย่างมาก  
หากจะกล่าวว่าพระเจ้าไม่ได้อยู่เบื้องหลังการฟื้นคืนประเทศที่น่าอัศจรรย์ของอิสราเอล

---

## พระพรของอิสราเอลคือพระพรของคุณ



### โคดี อาเซอร์เทศนาหัวข้อนี้

ณ โบสถ์เอเวอร์รี่เดย์ (Everyday church) ที่อาร์โรโย แกรนด์ (Arroyo Grande) รัฐแคลิฟอร์เนีย  
พูดถึงเรื่องการอวยพรฝ่ายวิญญาณที่พระเจ้าปลดปล่อยสู่ประชาชาติในขณะที่ชาวฮิวแ  
ละดินแดนฝ่ายกายภาพอิสราเอลกำลังรื้อฟื้นขึ้นที่ละน้อย **รับชมที่นี่!**

---

## กรุงเยรูซาเล็ม จุดหมายของทุกคน



## อาเซอร์ อินเทอร์เน็ตรุดถึงเทศกาลอยู่เพิง

ในยุคสุดท้ายทุกคนจะมายังกรุงเยรูซาเล็ม

ไม่ว่าจะเพื่อทำสงครามต่อสู้อพระเจ้าหรือมาเพื่อนมัสการพระองค์ก็ตาม แล้วคุณจะเลือกผู้  
รับฟังได้ที่ <https://soundcloud.com/revive-israel-media/jerusalem-every-mans-destiny>

---

## คนยามเพื่อบรรดาประชาชาติ: งานประชุมนานาชาติที่เยรูซาเล็ม



เราขอเชิญชวนคุณมาร่วมกับเราระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2016

ผู้เชื่อจากทั่วทุกมุมโลกจะมารวมตัวกันที่เยรูซาเล็ม

พร้อมด้วยพี่น้องจากคริสตจักรท้องถิ่นในพระเมสสิยาห์ ทั้งยิวและอาหรับ รับทราบข้อมูล  
สำหรับพี่น้องต่างประเทศที่ต้องการเข้าร่วม [ลงทะเบียนที่นี่](#)

และเรากำลังหาอาสาสมัครจำนวน 200 คน เพื่อช่วยทำให้งานนี้เกิดขึ้นจริง

อาสาสมัครจะได้บัตรผ่านเข้างานฟรี ต้องการสมัครเป็นอาสาสมัคร [ลงทะเบียนที่นี่](#)

ติดต่อ: [Global@watchmen.org](mailto:Global@watchmen.org)

---

## ชั้นสร้างสาวกสูตรเข้มข้นช่วงฤดูหนาว



ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม – 25 มกราคม 2017 จะมีชั้นสร้างสาวกแบบเข้มข้นเป็นเวลา 8 สัปดาห์ จัดโดยเพื่อนของเรา ที่ **เยรูซาเล็ม ฮิลล์ อินน์** เพื่อผู้เชื่อทุกช่วงอายุที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ผู้เข้าร่วมจะได้ใช้เวลาพร้อมกับ **ทีมริ อิสราเอล** ในบริเวณเยรูซาเล็ม และ **ทีมพันธกิจ รีเทิร์น** ในตอนเหนือของอิสราเอล ในเวลาปกติจะมีการนมัสการ การอธิษฐาน การสอน ผู้เข้าร่วมจะได้รับใช้พี่น้องในพระกายในภาคปฏิบัติ และแต่ละสัปดาห์จะมีทริป ท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ รอบอิสราเอลด้วย

ค่าใช้จ่าย 2,000 ดอลลาร์ รวมค่าที่พักแบบหอพัก อาหาร การเดินทางในอิสราเอล และค่าเข้าชมในการท่องเที่ยวประจำสัปดาห์ โปรแกรมจะเกิดขึ้นในไม่ช้าแล้ว ที่นั่งมีจำนวนจำกัด ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือสมัคร โปรดติดต่อ [info@jerusalemhillsinn.c](mailto:info@jerusalemhillsinn.c) ชมวิดีโอคำเชิญได้ที่ <https://www.youtube.com/watch?v=abrYY7rtztk>

---

## การเลือกตั้งในสหรัฐฯและศาลสูงสุด



### ELECTIONS 2016

โดย เอลฮานัน เบน อาราม

ขอหนุนใจผู้ที่ไม่ใช่ประชาชนสหรัฐฯให้อธิษฐานเพื่อการเลือกตั้งที่ใกล้จะมาถึงในประเทศ สหรัฐอเมริกา รวมถึงประชาชนสหรัฐฯให้อธิษฐานเพื่อและไปลงคะแนนเสียง เหนือสิ่งอื่นใดเราเป็นผู้อารักขาในโลกนี้เพื่อส่งเสริมความดีและยับยั้งความชั่วร้าย

ประเด็นสำคัญประการหนึ่งนั้นเกี่ยวข้องกับ การแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งหลายคนในศาลสูงสุดในปีต่อไปที่จะมาถึง  
นี่คือข้อความที่ยกมาจากผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีทั้งสองคน  
เกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อการตัดสินใจของศาลสูงสุดในเรื่องการหาแท้งและสิทธิของกลุ่มรักร่วมเพศ

### **นางฮิลลารี คลินตัน:**

“สำหรับดิฉัน

นั่นหมายถึงว่าเราต้องการศาลสูงสุดในรูปแบบที่สนับสนุนสิทธิสตรีและสิทธิกลุ่มรักร่วมเพศ

ดิฉันไม่เห็นด้วยกับคู่แข่งของดิฉันอย่างมากในหัวข้อเหล่านี้รวมถึงหัวข้ออื่นๆที่จะพิจารณาในชั้นศาล และดิฉันรู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญในประวัติศาสตร์ประเทศของเรา เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะไม่กลับคำตัดสินเรื่องความเท่าเทียมกันในการแต่งงาน รวมทั้งไม่กลับคำตัดสินเรื่องการอนุญาตทำแท้งจากกรณีของโร วี. กับ เวด (Roe v. Wade) เราจะต้องยืนหยัดต่อต้านกลุ่มชาติเช่น ยูไนเต็ด (Citizens United)...”

### **นายโดนัลด์ ทรัมป์:**

“ผมว่านี่คือบรรดาผู้พิพากษาที่ผมจะแต่งตั้ง และผมเขียนรายชื่อไว้แล้ว 20 ท่าน

ซึ่งล้วนต่อต้านการทำแท้ง พวกเขาโน้มเอียงมาทางอนุรักษนิยม

และจะปกป้องข้อกำหนดสิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาข้อที่สองไว้

ท่านเหล่านี้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับความนับถืออย่างสูง

พวกเขาจะตีความรัฐธรรมนูญตามแบบที่ผู้ก่อตั้งประเทศต้องการให้เป็น

และผมเชื่อว่าเรื่องนี้สำคัญมากๆ

ผมไม่คิดว่าเราต้องการผู้พิพากษาที่แต่งตั้งมาเพื่อตัดสินตามสิ่งที่เขาอยากได้ ยืนยัน

มันเกี่ยวกับ .....รัฐธรรมนูญตามแนวทางที่มันควรจะเป็น”